

## OCME - Các Câu Hỏi Thường Gặp

### Giám Định Viên Y Khoa là gì?

Giám định viên y khoa là bác sĩ được pháp luật chỉ định để xác định nguyên nhân và cách thức tử vong của những người chết trong những trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. Những trường hợp tử vong thuộc thẩm quyền của giám định viên y khoa được gọi là trường hợp giám định y khoa. Các quan chức thực thi pháp luật, bác sĩ, bệnh viện, giám đốc nhà tang lễ và những người khác được yêu cầu báo cáo cho giám định viên y khoa bất kỳ trường hợp tử vong nào mà họ cho rằng có thể là một trường hợp giám định y khoa.

### Những trường hợp tử vong nào phải được khám nghiệm và điều tra?

Theo quy định của pháp luật, giám định viên y khoa phải điều tra và xác nhận tất cả các trường hợp tử vong ở DC xảy ra bởi bất kỳ hình thức bạo lực (thương tích) nào và những trường hợp xảy ra mà không có lời giải thích hoặc chăm sóc y tế, có liên quan đến ma túy, liên quan đến những người bị giam giữ, hoặc đe dọa đến sức khỏe cộng đồng. Tử vong do thương tích hoặc biến chứng từ thương tích – bất kể sau khi thương tích xảy ra bao lâu – vẫn là trường hợp giám định y khoa và thuộc thẩm quyền của giám định viên y khoa.

### “Nguyên nhân và cách thức tử vong” nghĩa là gì?

Nguyên nhân tử vong là bệnh tật, chấn thương, hoặc chất độc (rượu, ma túy hoặc chất độc hại) gây ra cái chết về thể chất của một người. Cách thức tử vong là bản mô tả về hoàn cảnh xung quanh cái chết. Ví dụ về cách thức tử vong là: tự nhiên, tai nạn, tự tử, giết người, không xác định được và đang chờ xử lý.

### "Bạo lực hoặc phi tự nhiên" nghĩa là gì?

Bạo lực hoặc phi tự nhiên có nghĩa là cái chết là do hoặc bị nghi ngờ là do chấn thương hoặc bất kỳ loại hình thức đầu độc nào.

### Nếu cái chết của ai đó là tự nhiên, tại sao giám định viên y khoa lại tham gia?

Giám định viên y khoa có thể có thẩm quyền đối với một cái chết dường như tự nhiên nếu: 1) cái chết bất ngờ và không thể xác định được nguyên nhân y tế; 2) người quá cố không được bác sĩ chăm sóc cho bất kỳ căn bệnh nào có thể gây tử vong một cách hợp lý; hoặc 3) cái chết có thể là một mối nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Những cái chết xảy ra trong những hoàn cảnh không rõ ràng, hoặc những người có nguy cơ bị bạo lực, cũng có thể là những trường hợp giám định y khoa. Theo luật, trường hợp tử vong ở tất cả các quận thuộc DC bao gồm cả trẻ em và những người Chậm phát triển và Khuyết tật về phát triển (MRDD) là những trường hợp giám định y khoa.

### Giám định viên y khoa thực hiện những hoạt động kiểm tra thi hài nào?

Trong một số trường hợp được điều tra và chấp nhận, giám định viên y khoa đánh giá bệnh sử của người quá cố và thực hiện khám sức khỏe bên ngoài. Hoàn cảnh của cái chết và khám nghiệm bên ngoài được sử dụng để xác định nguyên nhân và cách thức tử vong. Các trường hợp còn lại cần khám nghiệm tử thi. Tất cả các trường hợp được chấp nhận, giám định viên y khoa ký vào giấy chứng tử.

## Ai quyết định những trường hợp nào cần khám nghiệm tử thi? Tại sao khám nghiệm tử thi y tế được thực hiện? Ai thực hiện việc này?

Giám định viên y khoa quyết định xem có phải khám nghiệm tử thi hay không. Ngoại lệ duy nhất của thủ tục này là trong các trường hợp liên quan đến các khách hàng MRDD là các quận của DC và những người nhận dịch vụ thông qua DC. Văn Phòng Khuyết Tật – khám nghiệm tử thi đối với nhóm dân số này là bắt buộc theo luật. Khám nghiệm tử thi pháp y được thực hiện vì một số lý do: 1) để xác định nguyên nhân tử vong khi không thể đưa ra chẩn đoán hợp lý từ bệnh sử gần đây, khám sức khỏe và/hoặc hoàn cảnh xung quanh cái chết; 2) ghi lại các thương tích bên trong cũng như các thương tích bên ngoài; 3) thu thập bằng chứng y tế như sinh thiết mô, dịch cơ thể và bằng chứng dấu vết; và 4) để tái tạo lại xem vết thương hoặc các vết thương đã xảy ra như thế nào. Tại DC, một bác sĩ chuyên khoa được gọi là nhà giải phẫu bệnh pháp y hoặc giám định viên y khoa thực hiện khám nghiệm tử thi pháp y và chuẩn bị các báo cáo.

## Gia đình có thể từ chối hoặc phản đối việc khám nghiệm tử thi pháp y không?

Các gia đình không được từ chối hoặc phản đối việc khám nghiệm tử thi pháp y vì bất kỳ lý do gì -- dù là tôn giáo hay lý do khác -- bởi vì khám nghiệm tử thi được thực hiện để trả lời các câu hỏi về pháp y “vì lợi ích chung”. Điều này có nghĩa là việc khám nghiệm tử thi là cần thiết để giải quyết các vấn đề về luật pháp hoặc sức khỏe cộng đồng.

## Các thành viên trong gia đình có được tiếp cận với các báo cáo của giám định viên y khoa không? Ai khác có thể nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi?

Các báo cáo khám nghiệm tử thi và độc chất học được cung cấp cho thân nhân hợp pháp (theo định nghĩa của pháp luật DC) của người quá cố theo yêu cầu bằng văn bản. Các báo cáo này cũng được cung cấp theo yêu cầu cho Thị Trưởng, các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức và các Ủy Ban/Hội Đồng Xét Duyệt Tử Vong. Khi những người khác hỏi, một tuyên bố ngắn gọn về nguyên nhân và cách thức tử vong được đưa ra. Báo cáo có sẵn tại văn phòng giám định y khoa.

## CME có tham gia nếu tôi muốn người thân của mình được hỏa táng không?

Theo luật, CME sẽ phải xác nhận đối với tất cả các trường hợp tử vong xảy ra ở DC, khi hỏa táng được yêu cầu bất kể việc hỏa táng sẽ diễn ra ở đâu.

## Mất bao lâu để có được báo cáo khám nghiệm tử thi?

Khoảng thời gian nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi thay đổi tùy theo từng trường hợp. Trong trường hợp khám nghiệm tử thi không được thực hiện, một báo cáo chính thức sẽ không được cung cấp. OCME tuân thủ quy tắc đã thiết lập để xếp thứ tự ưu tiên hoàn thành các trường hợp. Những trường hợp là kết quả của một vụ giết người được hoàn thành trong vòng 60 ngày. Đối với tất cả các cách thức tử vong khác, các báo cáo được hoàn thành trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, các trường hợp có tình tiết rất phức tạp cần điều tra thêm hoặc khi cần phải kiểm tra bổ sung, có thể mất nhiều thời gian hơn khung thời gian 60-90 ngày. OCME sẽ cố gắng đưa ra ước tính thời gian hoàn thành vụ việc.

## Giấy chứng tử ghi "đang chờ xử lý" có nghĩa là gì?

Khi cuộc điều tra về y tế hoặc cơ quan thực thi pháp luật chưa hoàn tất, một trường hợp được đặt trong tình trạng chờ xử lý. Các xét nghiệm phổ biến nhất cần thiết là kiểm tra độc chất. Việc cấp giấy chứng tử cuối cùng cũng có thể bị trì hoãn do đang chờ điều tra thêm, chẳng hạn như xem xét hồ sơ y tế, hoặc hoàn thành các báo cáo về hỏa hoạn và/hoặc báo cáo của cảnh sát. Việc sắp xếp tang lễ không cần phải trì hoãn vì giấy chứng tử ghi “đang chờ xử lý”. Người quá cố có thể được chôn cất hoặc hỏa táng sau khi khám nghiệm tử thi mặc dù nguyên nhân và cách thức tử vong đang chờ xử lý. Mọi nỗ lực được thực hiện để hoàn thành các trường hợp kịp thời để có thể hoàn tất việc cấp giấy chứng tử.

## Làm thế nào để các gia đình có được giấy chứng tử?

Bản gốc giấy chứng tử được giám đốc tổ chức tang lễ của tổ chức phụ trách xử lý hài cốt lần cuối nộp cho sở y tế địa phương. Thân nhân và những người khác được quyền nhận giấy chứng tử một cách hợp pháp có thể lấy bản sao từ Sổ Đăng Ký trong Bộ Phận Hồ Sơ Sinh Sống của [Sở Y Tế DC](#).

## Điều gì sẽ xảy ra nếu gia đình có thắc mắc về báo cáo của giám định viên y khoa hoặc khám nghiệm tử thi?

Người thân có thể gọi đến văn phòng và nói chuyện với giám định viên y khoa. Các gia đình muốn đến văn phòng và nói chuyện trực tiếp với giám định viên y khoa nên đặt lịch hẹn trước để chắc chắn rằng bác sĩ sẽ có mặt.

## Thủ tục xử lý hài cốt không xác định, không có người nhận như thế nào?

Một người quá cố hoặc hài cốt sẽ không được đưa về cho gia đình cho đến khi được nhận dạng danh tính. Đây có thể là một quá trình kéo dài, đặc biệt khi hài cốt ở trạng thái phân hủy. Quy Trình Nhận Dạng Danh Tính được sử dụng khi các thi thể không thể nhận dạng do sự phân hủy và việc nhận dạng danh tính trở nên khó khăn. Trong những trường hợp như vậy, OCME sử dụng dấu vân tay, mô tả đúng và chính xác về các đặc điểm cụ thể như hình xăm, so sánh x-quang sau khi khám nghiệm tử thi, khám và so sánh nha khoa và phân tích DNA. OCME chịu chi phí kiểm tra, so sánh và phân tích liên quan đến việc xác định danh tính một người quá cố. Các thủ tục này kéo dài và có thể yêu cầu dữ liệu khám nghiệm trước khi khám nghiệm tử thi để so sánh hoặc lấy mẫu từ các thành viên gia đình còn sống. Mặc dù rất hiếm, nhưng vẫn có những trường hợp không thể xác định được danh tính và thi thể phải được xử lý như một trường hợp định danh giả định.

Theo luật, tất cả những người quá cố hoặc hài cốt không có người nhận sẽ được OCME xử lý công khai sau 15 ngày. Xử lý công khai là quy trình chôn cất hoặc hỏa táng những người quá cố hoặc hài cốt không có người nhận.

## Giám định viên y khoa giúp gì cho gia đình và bạn bè?

Người giám định y khoa ký vào giấy chứng tử có nguyên nhân, cách thức tử vong và lập biên bản khám nghiệm tử thi. Các lợi ích của giấy chứng tử được chứng nhận hợp lệ hoặc báo cáo khám nghiệm tử thi là lợi ích về pháp lý và y tế. Người thân phải có giấy chứng tử đã được điền đầy đủ thông tin và trong một số trường hợp, bản sao có chứng thực của báo cáo khám nghiệm tử thi cho các mục đích pháp lý để yêu cầu bảo hiểm, nhận trợ cấp của chính phủ, giải quyết di sản của người quá cố và theo đuổi bất kỳ hành động pháp lý nào mà họ muốn bắt đầu thực hiện. Ngoài ra, các tòa án hình sự và dân sự yêu cầu tài liệu chứng thực về nguyên nhân và cách thức tử vong. Các phúc lợi y tế bao gồm việc xác định nguyên nhân tử vong về mặt y tế, nhận biết nguyên nhân tử vong không nghi ngờ, không tự nhiên, xác định các mối nguy hiểm sức khỏe cộng đồng đối với gia đình và những người khác, và đôi khi xác định tình trạng bệnh lý có thể liên quan đến di truyền.

## Nếu có tài sản cá nhân tại OCME, làm thế nào để một thành viên gia đình tài sản đó?

Bản mô tả về bất kỳ tài sản nào được tìm thấy trên người được đưa đến OCME đều được ghi lại và là một phần của hồ sơ vụ việc. Người thân hợp pháp có thể yêu cầu tài sản cá nhân của người thân của họ tại thời điểm nhận dạng. Một nhân viên sẽ đem tài sản đến và thành viên gia đình sau đó được yêu cầu ký và nhận một bản sao biên nhận tài sản cùng với tài sản.

Trong trường hợp gia đình không đến OCME để nhận dạng, một cuộc gọi điện thoại tới OCME sẽ giúp họ liên hệ với nhân viên có thể sắp xếp để trao trả lại tài sản theo chính sách và thủ tục của OCME. Tài sản cũng có thể được giao cho giám đốc nhà tang lễ, người đã được ủy quyền nhận hài cốt của người quá cố để xử lý cuối cùng.